

แผนการดำเนินงานกิจกรรมฝึกอบรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม/โครงการ	วัน เดือน ปี และสถานที่	รายละเอียด
๑	กิจกรรม/โครงการ : กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติการพัฒนาทักษะ Re-skill / Up Skill ผู้ประกอบการและอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมปฏิบัติการ และพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน	วัน ๒๒ -๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานที่ : โรงแรม Lacol Khaoyai จังหวัดนครราชสีมา	วัตถุประสงค์ : เพื่ออบรมพัฒนาทักษะ Re-skill / Up Skill ผู้ประกอบการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวนผู้เข้าร่วม : ๗๐ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ :เกิดทักษะ Re-skill / Up Skill คณะกรรมการดำเนินโครงการ และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแพลตฟอร์มออนไลน์ การยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการสร้างsoft power ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
๒	กิจกรรม/โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานที่ : อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาลัยด้วยการ upskill/reskill ในการวิจัยเชิงพื้นที่ ประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์/นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม : ๕๐ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นักวิจัยของมหาลัยได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัยเชิงพื้นที่ ประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยประเด็นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้
๓	กิจกรรม/โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน/โจทย์วิจัยเน้นชุมชนเป็นฐาน ประเด็นการวิจัย “การพัฒนาจังหวัดสระแก้วสู่เมืองอัจฉริยะ”	วันที่ ๒๐ – ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สถานที่ : ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว ๒. โรงแรมในอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๓. พื้นที่ศึกษาดูงานประเด็นเมืองอัจฉริยะ ในอำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง	วัตถุประสงค์ : ๑. ได้โจทย์/ประเด็นการวิจัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ๒. อาจารย์และนักวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะ upskill/reskill ด้านการพัฒนาโครงการที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๓. ได้ concept proposal ประเด็น “การพัฒนาชุมชน/เมืองอัจฉริยะ” ๔. ได้เครือข่ายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการยุทธศาสตร์วิจัย หัวหน้าแผนงาน และอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัย จำนวนผู้เข้าร่วม : ๖๕ คน ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ๑. ได้โจทย์/ประเด็นการวิจัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ๒. อาจารย์และนักวิจัยได้รับการพัฒนาทักษะ upskill/reskill ด้านการพัฒนาโครงการที่ตรงตามความต้องการของพื้นที่และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ๓. ได้ concept proposal ประเด็น “การพัฒนาชุมชน/เมืองอัจฉริยะ” ๔. ได้เครือข่ายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย